

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittiipom@uobkayhian.co.th

JMT – บางที *overbought* ให้ตาย(...?)

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในวลีจั่วหัว... ก็นั่งดูมาตั้งหลายวันแล้วเหมือนกันสำหรับหุ้น JMT ซึ่งก็จะมีคน

บอกว่า ราคาแถว 27-28 นั้น ดูทางทางจะไม่ไหว ระดับของ RSI เหมือนจะ *Overbought* อย่างแรงซะด้วย เหนือเมฆก็อดซ้ำๆ ในใจไว้เหมือนกัน... แต่ก็ไม่อยากจะทำอะไรมากมาย รอให้ท่านที่บอกมาอย่างนั้น เห็นเองกับตา แล้วที่เอาเข้ามาเข้าเนียบ บาดตาเซียน วันนี้นั้น ก็แค่จะมาเอ่ยถึงความสำคัญในเชิงเทคนิคว่าทำไม *Overbought* แล้ว ถึงไม่ยอมลง หรือไม่มีแนวจะรอบเอาเสียเลย เรียกว่า *Overbought* ให้ตาย ยังไงก็ไม่ลงง่ายๆ ทรอค... ส่วนเรื่องของตลาด หรือ SET Index ก็ได้กล่าวกันไป Live สดกับทาง ทันหุ้น และมีใน UTRADE เรียกร้อยไปแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา... ก็ต้องกล่าวขอขอบคุณท่านนักลงทุน แฟนคลับ และแฟนประจำเพจ หุ้นบาดตาเซียน โดย เหนือเมฆ ด้วยนะครับ ที่ให้การสนับสนุนและติดตามกันมาต่อเนื่อง เสียงตอบรับถือว่าใช้ได้... แต่บางครั้ง ก็อยากจะให้อะไรที่มากกว่านั้นนะครับ แต่ด้วยเวลาจำกัด ก็แบ่งๆ กันไปนะครับ ครั้งต่อๆ ไป ก็เน้นๆ ไปที่หุ้นแนะนำเลย น่าจะดีกว่า สัปดาห์ละ 2-3 ตัวหุ้นก็อาจจะเพียงพอ หรือถ้าจะมั่นใจ กล้าหาญชาญชัยมากๆ นักล่ก็ จะพยายามเอาให้เหลือตัวเดียวเน้นๆ ไปเลยดีกว่า เดี๋ยวไม่ต้องหว่านแห ผิดเป็นผิด ถูกเป็นถูก... ถ้าผิดบ่อยๆ เดี่ยวทางเจ้าของรายการเขาก็ปลดเหนือเมฆออกเองเอาคนที่แม่นยำ เจ๋งๆ เข้ามาเสียบในรายการแทน... สปอนเซอร์ จะได้เข้าในรายการแะๆ หน่อย เพราะยุคนี้ใครที่แม่นยำ แค่อ่านชื่อหุ้น ไม่ต้องบรรยายอะไรมากมาย ก็มีคนสนใจมากกว่าที่จะเล่านั่นเล่านี้ ใช้ไหม

ดูตามเกม... มาขนาดนี้ ก็อาจจะต้องมีเสียวๆ กันหน่อยแหละ เอาเข้ามาซื้อคอสัมพันธ์แบบนี้

อาจจะมีคนด่ามากกว่าคนตามเสียวด้วยกรรมัง... เอาเป็นว่า เกมเก็งกำไร ก็ว่ากันไปตามเงื่อนไขของมันแหละ

แนวรับ : ... 31.0-29.5 แต่ต้องไม่พลิกต่ำกว่า 28.0 เท่านั้น

เป้าหมาย : ... หวัง การวิ่งขึ้นในรอบสัญญาณนี้ ถึงระดับ 36.0

Price Chart...(JMT)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น JMT... ตามที่กล่าวไว้ข้างต้นนะครับว่า การมีสัญญาณซื้อมากเกินไป หรือ *Overbought* นั้นนะ อาจจะไม่จำเป็นจะต้องลงทันที หรือ ยังอาจจะสามารถขึ้นต่อเนื่องจากที่เราเจอสัญญาณก็ได้... ซึ่งในระดับราคา 27.0-28.0 นั้น เริ่มจะมีอาการแกว่งๆ ขึ้นลงแล้วถ้าในเวลานั้น ใครเข้าไปดูสัญญาณ RSI ก็จะเห็นว่า มีสัญญาณ *Overbought* แถมมี *Bearish Divergent* ด้วย แต่ราคาไม่ยอมลง หรือ เหมือนจะไม่จบรอบ ยังไงดีล่ก็อย่างที่ว่าเหนือเมฆเคยกล่าวไปแล้วถึงเรื่อง กระบวนการหรือหลักในการวิเคราะห์... เราควรจะต้องดูสัญญาณที่เป็นสัญญาณหลักก่อน ซึ่งในภาพนี้ สัญญาณหลักเป็นภาวะกระทิง ตั้งแต่ราคา 24.0 จึงยังไม่ลงง่ายๆ ไง